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Efni:
Þskj. 21 -  21.mál - Þingsályktunartillaga um heilsársveg yfir Kjöl

Umsögn
Stjómendur SBA-Norðurleiðar ehf. fagna tillögu til þingsályktunar um hagkvæmni þess að 
leggja heilsársveg yfír Kjöl og samþykkja efni hennar.

Almenn umjjöllun
Það er skoðun SBA-Norðurleiðar að ráðast eigi í byggingu heilsársvegar yfír Kjöl á 
sambærilegan hátt og hann hefur verið kynntur af Norðurvegi ehf.

Avinningur af þessum vegi yrði mikill. Ber þar að nefna fjóra þætti.
• Umferðaröryggi
• Vaxtarmökuleika ferðaþjónustu
• Spamað

Með tillkomu heilsársvegar yfír Kjöl eykst umferðaröryggi á þjóðvegi 1 þar sem hluti 
þungaumferðar færist á Kjalveg. Ferðaþjónusta á Norðurlandi kemst í betra samband við 
stærsta markaðsvæði landsins, sem eykur vaxtarmöguleika hennar í fjórðungnum. Þá er ljóst 
að með lagningu þessa vegar sparast háar fjárhæðir í eldsneyti sem lækkar flutningskostnað 
verulega.

Astand núverandi vegar yfír Kjöl er að stórum hluta óviðundandi og vegurinn var varla 
boðlegur neinu ökutæki. Núverandi ástand hans er því takmarkandi þáttvir á vöxt 
ferðaþjónustu á Norðurlandi.

F.h. SBA-Norðurleiðar,

Bergþór Erlingsson 
markaðsstjóri
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